

คำกล่าวรายงาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม THAICID
โดย เลขานุการ THAICID
(นายวีระ วงศ์แสงนาค)

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรใหญ่ รองอธิบดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมชลประทานที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมของ THAICID ในวันนี้

ผมขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังต่อไปนี้ คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งมีชื่อย่อ THAICID เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้น เป็นผู้แทนประเทศไทย ได้เข้าร่วมก่อตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ ซึ่งมีชื่อย่อว่า ICID ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 โดยมีบทบาททำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ ICID ในประเทศไทย มีการดำเนินกิจกรรม ทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศมาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2552 ICID ประเทศไทย หรือ THAICID จะมีอายุครบรอบ 60 ปีขององค์กรระหว่างประเทศ การเป็นประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง ICID ซึ่งที่ผ่านมามีประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับ ICID มาโดยตลอด แต่การดำเนินกิจกรรมของ THAICID ยังอยู่ในวงจำกัด ดังนั้น เพื่อให้องค์กรนี้ สามารถส่งเสริม สนับสนุนผลการศึกษา ค้นคว้า ของนักวิจัยไทย สามารถพัฒนาตนเอง เข้าสู่เวทีนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ THAICID ในภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1 สร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของ THAICID รวมทั้งสถานภาพและปัญหา ข้อจำกัดต่างๆ ของ THAICID ที่เป็นอุปสรรค
- 2 นำเสนอแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการรวมทั้งระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา
- 3 สรุปผลแนวทางการดำเนินการที่ได้รับจากการระดมความคิดเห็นจากการสัมมนา เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการดำเนินการของ THAICID ต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย อดีตคณะกรรมการฯและคณะทำงานที่มีบทบาทสูงของ THAICID หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานและการระบายน้ำ ภาคเอกชนที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรม THAICID

วิธีการดำเนินงาน

ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลม และช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน 1 วัน

งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน 227,480 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้แนวทางการดำเนินการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ THAICID ในภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2 ได้แนวทางในการขยายเครือข่ายของ THAICID ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

บัดนี้ได้เวลาอันสมควร ผมขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม THAICID มา ณ โอกาสนี้